

สรุปข่าวประจำวัน  
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์	หัวข้อข่าว	หน้าที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ				
1	แนวหน้า	ปักตู๋ ลุยติดตามโครงการ EEC ระยอง	8	
2	มติชน	เรียงคนมาเป็นข่าว : เปิดอบรม	4	
3	เดลินิวส์	รมว.เฮ้ง สั่งการ เลขาธิการ สปส. รุดช่วยเหลือผู้ ประสบเหตุรถไฟชนรถกระบะพื้นที่...	6	
4	เดลินิวส์ กรอบข่าย	ระวังSMSแอบอ้างประกันสังคม	2	
5	ไทยรัฐ กรอบข่าย	ผ่านฉลุยค่ารักษาพยาบาล 6.5 หมื่นบาท ช่วยดูแล ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง	8	
6	มติชน กรอบข่าย	ผวจ.นราฯ เตรียม '3แบบบ้าน' ให้ 'ชาวมูโนะ' หลังเคลียร์พื้นที่ เชียงใหม่เช็กยิบร่า...	1	

**“กสร. คุ่มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”**

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กสร.

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

## บิ๊กตุ๋ ลุยติดตามโครงการ EEC ระยอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สำนักงานใหญ่ EECi ด.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชนกร วังบุญกงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาปฏิบัติราชการ ติดตามโครงการในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นับเป็นการ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการประกาศวางมือทางการเมือง ขอลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติไป เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าได้เข้า เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมที่ยั่งยืน และเมืองนวัตกรรมชีวภาพการเกษตรสมัยใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ เป็นศูนย์กลางควบคุมสาธารณูปโภคของเมือง สำหรับควบคุมและสั่งการระบบสาธารณูปโภคระบบ ความปลอดภัยและระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ภายในพื้นที่ที่มีห้องควบคุมปฏิบัติการซึ่งเปรียบเสมือน

เป็น War room แห่ง วังจันทร์วัลเลย์ ระบบในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในห้อง ควบคุมปฏิบัติการประกอบไปด้วย Video Wall ขนาดใหญ่ และมี work Station สำหรับให้พนักงาน ปฏิบัติการ ควบคุมและสั่งการระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งการ Monitor ข้อมูลทุกระบบภายในอาคาร ไปจนถึงภายในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์แบบ Real Time พลเอกประยุทธ์กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญเดินทางปฏิรูปประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในทุกมิติ โครงการ EEC จึงถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ ที่รัฐบาลได้ เดินทางขับเคลื่อนโครงการ สำคัญๆ เกิดผล สำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ และเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ สร้าง รายได้ให้กับประเทศ และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้ กับประชาชน ปัจจุบันการทำงานของพื้นที่วังจันทร์ วัลเลย์ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม EECi ทำดีแล้ว และ อยากให้ทำต่อ”

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 10 สิงหาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16587

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 18.67 Ad Value: 28,938.50

PRValue (x3): 86,815.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เปิดอบรม

## เรียงคน มาเป็นข่าว



**เปิดอบรม** - วรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับปี พ.ศ.2565) รุ่นที่ 8 (พนักงานเจ้าหน้าที่รุ่นที่ 67) และบรรยายหัวข้อ นโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ ห้องแกรนด์พาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิเอมเมอร์ลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. เมื่อเร็วๆ นี้

## รมว.แจ้ง สั่งการ เลขาธิการ สปส. รุดช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถกระบะ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์รถไฟชนกับรถกระบะ บริเวณสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 8 ราย และผู้บาดเจ็บ จำนวน 4 ราย ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย และแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคม เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยด่วน



นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผมได้มอบหมายให้นางพิชญาภรณ์ กุลเศรษฐี ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 02.59 น. ได้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถกระบะบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 8 ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่ามีผู้ประกันตนเสียชีวิต จำนวน 4 ราย และมีผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นการประสบอันตรายอันไม่เนื่องมาจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติประกันสังคม ดังนี้

รายที่ 1 นายธนาวัฒน์ ลิ่มเจริญวิวัฒน์ (เสียชีวิต) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 6,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 18,369.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,369.18 บาท

รายที่ 2 นายสุรพล อยู่เล็ก (เสียชีวิต) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท



นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์  
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

เงินบำเหน็จชราภาพ 1,050 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,050 บาท

ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 3 และรายที่ 4 คือนางสาวสุนทรีย์ โพธิ์รักษ์ และนางสุลัดรีณัฏ ไวว่อง เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเฉพาะเงินบำเหน็จชราภาพเท่านั้น เนื่องจากส่งเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไขกรณีตาย

สำหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิต ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการประสานติดตามทายาทผู้มีสิทธิให้มาติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทน เพื่อจะได้วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้กับทายาทผู้มีสิทธิต่อไป ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย คือนายสุพรรณ โพธิ์รักษ์ และนายจตุพร แก้วโรจน์ ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงได้ประสานโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้าย.



## ระวังSMSแอบอ้างประกันสังคม

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกันตนถึงกรณีพบข้อความ SMS ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม แจ้งเตือนชื่อผู้ประกันตน โดยบอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 4 ตัวท้าย และให้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อหลอกให้ผู้ประกันตนกดลิงก์ที่แนบมาให้ พร้อมให้อัปเดตข้อมูลอย่างเร่งด่วน จนทำให้ผู้ประกันตนเสียหาย

ยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคม ไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ให้ผู้ประกันตนทุกกรณีโดยเด็ดขาด ขอให้ผู้ประกันตนถูกคิดอย่างไรหลงเชื่อข้อความดังกล่าว โดยผู้ประกันตนสามารถสอบถามหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรงเท่านั้น รวมถึงช่องทางบริการให้บริการ และข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้ 1. เว็บไซต์ทางการของสำนักงานประกันสังคม ลิงก์ URL: [www.sso.go.th](http://www.sso.go.th) 2. Application : SSO Connect สามารถดาวน์โหลดฟรีผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้น และ 3. LINE Official Account : LINE @ssothai

## ผ่านฉลุยค่ารักษาพยาบาล6.5หมื่นบาท ช่วยดูแลลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่...) พ.ศ.... ปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2563 จากเดิม 50,000 บาท เป็น 65,000 บาท และแก้ไขเงื่อนไขลักษณะการบาดเจ็บรุนแรงของสิริษะ จากเดิมบาดเจ็บรุนแรงของสิริษะและต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเป็นบาดเจ็บอย่างรุนแรงของสิริษะ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง และช่วยให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ลดความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง

สำหรับร่างกฎกระทรวงนี้ยังครอบคลุมผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจนเกิดภาวะไม่รู้สึกรู้ตัว หรืออัมพาตที่มีค่าใช้จ่ายสูง สามารถเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงข้อนี้ได้ เช่น อาการบาดเจ็บที่มีลักษณะ หรือการรักษา ดังต่อไปนี้ 1.การบาดเจ็บอย่างรุนแรงของสิริษะจนไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันตามปกติเกินกว่า 20 วัน 2.กรณีสิริษะบาดเจ็บรุนแรง แต่อาจไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่อาจผ่าตัดได้ เช่น กะโหลกศีรษะแตกจนมีเลือดออกในช่องสมอง บางรายอาจผ่าตัดไม่ได้ หรือไม่ต้องผ่าตัด 3.กรณีตกจากที่สูงมีเลือดคั่งในสมองแต่ไม่ต้องผ่าตัด นอนรักษาในห้องดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) จำนวน 3 คืน มีเลือดออกในช่องท้องและไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งโครงกระดูกหลายชิ้น มีเลือดในช่องอกเล็กน้อย หายใจขัดเล็กน้อย ไม่ผ่าตัด

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างในการได้รับค่ารักษาพยาบาลตามความเหมาะสมแก่อันตราย หรือความเจ็บป่วยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกจ้าง โดยกระทรวงแรงงานได้ประมาณการผลกระทบต่อสถานะของกองทุนเงินทดแทนที่เพิ่มขึ้น ใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลระหว่างปี 2566-2567 ประมาณ 2,270 ล้านบาท.

# ผวจ.นราฯเตรียม'3แบบบ้าน' ให้'ชาวมุโนะ'หลังเคลียร์พื้นที่ เชียงใหม่เช็กยิบร้านพล25อก.

ระดมเครื่องจักรกลหนักเคลียร์พื้นที่โกดังพลระเบิด-แบ่ง 5 โซน ผู้ว่าฯเตรียมแบบผังบ้านใหม่ 3 แบบให้ชาวมุโนะเลือก 9 สิงหาคม เจ้าของบ้านดีใจพบทองในซากปรักหักพัง (อ่านต่อหน้า 3)

## ต่อจากหน้า 1

### 'ชาวมุโนะ'

จากเหตุการณ์ระเบิดโกดังเก็บพล ระเบิด และดอกไม้ไฟบริเวณตลาดมุโนะ อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก บ้านเรือนประชาชนโดยรอบได้รับความเสียหายนั้น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ จ.นราธิวาส พ.อ.ชิตพล แก้วพรม ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 41 กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ระดมกำลังพลพร้อมด้วยรถแบ็กโฮ 2 คัน รถดักล้อย่าง 1 คัน รถขุดดินอเนกประสงค์ 1 คัน และรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ 5 คัน เข้าปรับพื้นที่บริเวณบริเวณโซน 1 จุดที่ตั้งโกดังเก็บดอกไม้ไฟที่เกิดเหตุระเบิดจากพื้นที่ 5 โซน เพื่อเตรียมพื้นที่ให้สำนักงานโยธาธิการ จ.นราธิวาส แบ่งจัดสรรเตรียมพร้อมการก่อสร้างบ้านพักแต่ละหลังของเจ้าบ้านเดิมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งการปรับพื้นที่ทั้ง 5 โซน ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงแล้วเสร็จ

พ.อ.ชิตพลกล่าวว่า รับผิดชอบโซนที่ 1 พื้นที่กว้างประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร โดยกำลังพลและอุปกรณ์เคลียร์พื้นที่ก่อน ทอยย่นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการตั้งใจทำให้เร็วที่สุดเพื่อพี่น้องชาวมุโนะสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ เมื่อเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วจะส่งให้ทางจังหวัดดำเนินการฟื้นฟูในขั้นต่อไป

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยกลุ่มจิตอาสา 500 คน มีทั้งข้าราชการและประชาชน ร่วมกันเก็บเศษชิ้นส่วนซากปรักหักพัง ขยะมูลฝอย โดยแยกซากเศษเหล็กไว้ให้เจ้าของบ้านสามารถนำไปขายให้พ่อค้ารับซื้อของเก่า ที่เข้ามาหาซื้อของเก่าในพื้นที่จุดเกิดเหตุ เพื่อนำเงินไปใช้ในชีวิตรประจำวัน

ระหว่างที่ขาดรายได้ในช่วงนี้ โดยจิตอาสาทั้ง 500 คน แบ่งหน้าที่ทำงานโซนละ 100 คน ทั้ง 5 โซน คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ควบคู่กับการทำหน้าที่ของทหาร และสำนักงานชลประทานที่ 17 ที่นำเครื่องจักรกลหนักเข้าเคลียร์พื้นที่

นายสนั่นกล่าวว่า หลังเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จจะออกแบบผังบ้านเรือนของประชาชนชาวมุโนะ ซึ่งจะสร้างให้ใหม่มี 3 รูปแบบให้เลือก โดยจะนำรูปแบบบ้านทั้ง 3 รูปแบบมาให้ผู้ประสบภัยเลือกในวันที่ 9 สิงหาคม โดยพื้นที่ไม่ลดลง แต่อาจขยับพื้นที่และปรับถนน ขอยเล็ก ๆ ให้กว้างมากขึ้นโดยนำพื้นที่ถนนมาขยาดเซย จึงอาจทำให้พื้นที่ถนนน้อยลง ซึ่งบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าทุกหลังอยู่ติดถนน เพื่อเป็นพื้นที่ค้าขาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างเคลียร์พื้นที่เก็บซาก มีเจ้าของบ้านเข้าร่วมเคลียร์พื้นที่ด้วยปรากฏว่า น.ส.นริธา เจาะเลาะ เจ้าของบ้านเลขที่ 51/16 ได้พบสร้อยคอทองคำอยู่ในซากปรักหักพังของบ้านด้วย สร้างความดีใจเป็นอย่างมาก

น.ส.นรินากกล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่เจอทองคำหายไจากเหตุการณ์ดอกไม้ไฟระเบิด เพราะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วที่มีอยู่ ตอนแรกคิดว่าถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว แต่ยังมีทองคำอยู่จริงวันนี้หน่วยงานเข้ามารับซื้อ จึงเข้ามาค้นหาตั้งแต่ช่วงเช้าและพบทองคำดังกล่าว

วันเดียวกัน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ระเบิดของโกดังเก็บพล ระเบิด และดอกไม้ไฟบริเวณตลาดมุโนะว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ทางรัฐวิสาหกิจ พวงสุภะวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจจุดจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชาวมุโนะและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน

"ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นราธิวาส ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประจำศูนย์อำนวยการที่ ต.มุโนะ ทุกวัน เพื่อให้คำปรึกษาด้านแรงงาน แจ้งความประสงค์งานทำ ผัก

อาชีพ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ" นายบุญชอบกล่าว และว่า ส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) 25 นราธิวาส ระดมเจ้าหน้าที่ ครูฝึก และผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัย ระบบไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าพักอาศัยได้โดยเร็ว รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งความคืบหน้าในขณะนี้ สามารถซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว 5 หลัง และจะเร่งทยอยซ่อมแซมบ้านพักที่เสียหายที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายบุญชอบกล่าวว่า นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งโต๊ะลงทะเบียนเพื่อให้บริการหางานทำให้ รวมทั้งแนะนำอาชีวส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ตามความต้องการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในส่วนของทางคดี ได้มอบหมายให้นิติกรของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (สคร.) นราธิวาส ร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายสมปอง ณะกุล และ น.ส.ปิญชุ พึ่งวิวัฒน์ เจ้าของโกดัง ในฐานะนายจ้างตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และร้องทุกข์กล่าวโทษนายปฐมพร พรหมสกุล ผู้รับเหมาเชื่อมโครงเหล็ก ในฐานะนายจ้างตามมาตรา 5 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 และมาตรา 14 พ.ร.บ.ความปลอดภัย พ.ศ.2554 ต้องระวางโทษตามมาตรา 53 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 57 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

"กระทรวงแรงงานได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดของพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และเครือข่ายบัณฑิตแรงงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาส ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใย และกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือเยียวยาตามภารกิจเพื่อฟื้นฟูจิตใจและบ้านเรือนประชาชนชาวมุโนะให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" นายบุญชอบกล่าว

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอรอด วุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มาตรการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการดอกไม้เพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำไปยังนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ



ร่วมกันเผาระวัง สอดส่อง เกี่ยวกับการลักลอบ  
จำหน่ายและตรวจสอบว่าสถานประกอบการที่ได้  
รับอนุญาตดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือ  
ไม่ ซึ่งการขออนุญาตจะขอปีต่อปีเท่านั้น หากพบ  
การทำ ล้าง นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้  
รับอนุญาตจะถูกดำเนินการตามกฎหมายส่วน  
ของการเก็บรักษาดอกไม้เพลิงที่ร้านค้าเก็บไว้ไม่  
เกิน 50 กิโลกรัม และเก็บในพื้นที่ห่างไกลชุมชน  
ปลอดภัยจากการเกิดประกายไฟ ทั้งนี้ นายนิรัตน์  
พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้  
ความสำคัญกับการป้องกันและเผาระวังภัยจาก  
ดอกไม้เพลิง ฝากถึงประชาชนรวมพลังดูแลบ้าน  
เมือง หากพบเบาะแสหรือสถานที่ต้องสงสัยที่  
เสี่ยงต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ  
เก็บ ขาย พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ระเบิด วัตถุ  
อันตราย ที่อาจก่อให้เกิดระเบิดโดยอยู่ในพื้นที่  
ของชุมชน หรืออาจไม่มีใบอนุญาตประกอบการ  
ขอให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น อำเภอ หรือที่ทำการปกครองจังหวัด  
เชียงใหม่